

Krông Pa, ngày 20 tháng 04 năm 2022



## THƯ NGỎ

### “Vận động ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin năm 2022”

#### Kính Thưa:

- Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế - xã hội.
- Cán bộ, công chức viên chức và chiến sĩ các lực lượng vũ trang.
- Các nhà Hào tâm và nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong lịch sử loài người, cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt nam là cuộc chiến tranh dài ngày nhất, có quy mô lớn nhất và gây hậu quả thảm khốc nhất. Quân đội Mỹ đã phun rải chất độc hóa học trên đất nước ta, làm hàng triệu héc ỉa rừng bị tàn phá, nhiều tài nguyên thiên nhiên và thú rừng bị tiêu diệt, gần 5 triệu người Việt nam bị phơi nhiễm. Các nạn nhân đã mang trong mình những căn bệnh quái ác và di truyền sang nhiều thế hệ con cháu của họ. Từng ngày, từng giờ họ phải vật vã, sống lay lắt, trong tật quỳên, bệnh tật, đau khổ và nghèo khó. Nhiều gia đình nạn nhân có nguy cơ không còn duy trì nòi giống, nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ. Hàng vạn con cháu của họ bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật, không có một giây phút sống như người bình thường. Nhiều người đang chết dần chết mòn trong đờn đau thể xác và tinh thần vì những căn bệnh liên quan đến chất độc da cam/ dioxin. “..., Họ là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ”.

Những năm qua Đảng, nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ tích cực, nhưng cuộc sống của họ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thời gian qua Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin các cấp đã vận động sự đóng góp của toàn xã hội, để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, cho mượn vốn để sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ đi xông hơi giải độc, thăm hỏi khi đau ốm, khi qua đời, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, v.v... đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Những việc làm đó thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, của các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn huyện.

Được sự đồng ý của UBND Huyện, với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm” Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin huyện Krông Pa triển khai cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin từ ngày 30/4/2022 đến ngày 22/12/2022 và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đang công tác, lao động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Krông Pa tỉnh Gia lai tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ trên tinh thần tự nguyện và lòng hảo tâm.

Những đóng góp của quý vị là món quà đầy ý nghĩa đối với gần 100 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin huyện mong đợi và hoan nghênh những tình cảm và những hành động “Vi nạn nhân chất độc da cam/dioxin”. Của quý vị. Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BCH HỘI CĐDC/DIOXIN HUYỆN  
HỦ TỊCH



Tạ Chí Khanh

Mọi sự đóng góp Quỹ xin gửi về địa chỉ:

- + Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Pa, 39 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phú Túc Krông Pa, Điện thoại (cố Hương kể toán thu) 0964 409.264.
- + Hoặc tài khoản Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Krông Pa, số TK 3751.0.9092947.91048 tại kho bạc huyện Krông Pa
- + Hoặc nộp trực tiếp cho ông Tạ Chí Khanh, Chủ tịch Hội NN CĐDC huyện Krông Pa, ĐT 0935.116.068.